





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

22 กันยายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>นโยบาย 30 บาทฯ</p> <p>1. แก้ปัญหาผู้ป่วยใน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, posttoday, thebangkokinsite, INN, thecoverage, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัด สร. เผยว่า รพ.สร. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการบริหารกองทุน สปสช. เพื่อตอบสนองต่อสังคมผู้สูงอายุและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น โดยของบกลางเพิ่ม 5,924 ล้านบาท เพื่อคงอัตราค่าบริการผู้ป่วยในที่ 8,350 บาทต่อหน่วย ให้ รพ.สามารถบริการประชาชนได้อย่างราบรื่น ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ซึ่งจะจำเ้าการประชุมบอร์ด สปสช. 23 ก.ย. นี้ สำหรับการดำเนินการในระยะกลาง ปีงบประมาณ 2568 จะมีการเพิ่มงบผู้ป่วยในขึ้น 16% คาดว่าจะช่วยเพิ่มอัตราค่าบริการต่อหน่วยได้มากขึ้น นอกจากนี้ กระบวนการบริหารจัดการงบกองทุน สปสช. จะเน้นการมีส่วนร่วมตามกฎหมาย เพื่อให้บอร์ด สปสช. และอนุกรรมการสามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว ลดความขัดแย้งระหว่างผู้จ่ายเงิน ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ส่วนในระยะยาวจะมุ่งเน้นการจัดระบบให้ยั่งยืน สมดุล และมีธรรมาภิบาล เพื่อสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>อุทกภัยและดินโคลนถล่ม</p> <p>1. สถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, thaigov, INN, hfocus, pptvhd, prd.)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่ม ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมรายงานสถานการณ์ลดลงเหลือ 10 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร พระนครศรีอยุธยา นครนายก หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อุดรธานี สตุล และตรัง ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตคงเดิม คือ 47 ราย และ 816 รายตามลำดับ ไม่มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ให้บริการกว่า 136,000 ราย และบริการสุขภาพจิต 26,318 ราย โดยมีการติดตามโรคติดต่อที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วม และเตรียมรับมือฝนตกหนักใน 14 จังหวัด ช่วงวันที่ 21-23 ก.ย. นี้</p> <p>2. สั่งการเฝ้าระวัง-ดูแล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ กก.อำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (คอส.) และศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปช.) ซึ่งมีคณะรัฐมนตรีหลายคนร่วมเป็นกรรมการ กระจายกำลังติดตามสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคอีสาน ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รพ.สร. ได้มีการปล่อยขบวนคาราวานบรรเทาทุกข์เวชภัณฑ์และอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ออกจากกรุงเทพฯ เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ให้กับพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่</p> <p>3. รับทราบแนวทางแก้ไขน้ำท่วมสุโขทัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รพ.สร. กล่าวถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย จ.สุโขทัย โดยเริ่มซ่อมแซมและสร้างถนนชั่วคราวที่ ต.วังใหญ่ ที่เสียหายจากรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ให้สามารถสัญจรได้ นอกจากนี้ ยังได้เริ่มสำรวจพื้นที่ทุ่งรับน้ำใน 4 ตำบล ‘ยางซ้าย-ปากพระ-บ้านป้อม-ทุ่งหลวง’ ตามโครงการ SK6 ครอบคลุมพื้นที่ 73,000 ไร่ และจะช่วยหน่วงน้ำในช่วงฤดูฝนได้ 3-4 เดือน เพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วมในสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ช่วยเหลือ 9 ขวบ ป่วยสมาธิ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, topnews, INN, ch3plus)</p> <p>- นายกองตรีธนาภฤต จิตต์อารีย์รัตน์ ที่ปรึกษา รว.สธ. พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่บางกะปิ กทม. เพื่อพูดคุยกับกลุ่มพลเมืองดีที่ช่วยตามหาเด็กชายวัย 9 ขวบ ที่หนีออกจากบ้านและเร่ร่อนอยู่ โดยถูกพบในห้างย่านบางกะปิ ทราบชื่อ "น้องดิน" อาศัยอยู่กับแม่และพี่น้อง ถูกลงโทษจนหนีออกมา เจ้าหน้าที่เตรียมนำเด็กส่งรักษาที่สถาบันราชานุกูล และจะพิจารณาแนวทางการดูแลในระยะยาวต่อไป</p>	
<p>ปรับสถานะ ترامาดอล</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว, เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus)</p> <p>- นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. เผยว่า ปัญหาการนำยาอันตรายกลุ่มเสี่ยงไปใช้ในทางที่ผิด โดยเฉพาะยาน้ำแก้แพ้ แก้ไอ ที่นำไปใช้ผสมสูตร 4x100 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ออย.จึงเพิ่มมาตรการควบคุมการนำยาอันตรายกลุ่มเสี่ยงทั้งยา ترامาดอล และยาน้ำแก้แพ้แก้ไอ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการสำหรับมาตรการใหม่ที่จะนำมาบังคับใช้ และ ออย.ได้เสนอให้มีการปรับสถานะของยา ترامาดอลให้เป็นยาควบคุมพิเศษ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก คกก.ยา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ลักลอบผลิต และขายยาอันตรายกลุ่มเสี่ยง จะมีโทษทั้งจำและปรับทั้งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต</p>	
<p>ค่าเสี่ยงภัยโควิด 19</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัด สธ. เผยว่า สธ. กำลังเร่งติดตามงบประมาณกลาง 3,137 ล้านบาท ที่เสนอเพื่อจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 คาดสามารถจัดสรรงบประมาณได้ในเดือนกันยายน 2567 ซึ่งขณะนี้ยังมีบางส่วนที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในปี 2564-2565 ทาง สธ. จึงเตรียมความพร้อมในการเบิกจ่ายเมื่อได้รับงบ</p>	
<p>เสนอแนวทางควบคุมกัญชา</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นายวิศารท พจน์ประสาธ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน แสดงความเห็นกรณี “พ.ร.บ.กัญชาฯ ฉบับกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ” ว่า นายกรัฐมนตรี ควรจัดเป็นวาระเร่งด่วน เร่งกระบวนการให้เสร็จใน 6 เดือน พร้อมเสนอว่า 1. พ.ร.บ.กัญชา ควรผ่านกระบวนการอย่างรวดเร็ว เพื่อเยียวยาผลกระทบที่ผ่านมาและส่งเสริมกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ 2. บทลงโทษในปัจจุบันอ่อนเกินไป ควรมีมาตรการที่รุนแรงขึ้น 3. แม้ พ.ร.บ. จะแบ่งประเภทการปลูกตามขนาด แต่สิ่งที่สำคัญคือการควบคุมมาตรฐานการผลิตและพัฒนาสายพันธุ์ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ 4. ควรมีการควบคุมการนำเข้าดอกกัญชาให้เข้มงวดมากขึ้น 5. มีการปลูกกัญชาเถื่อนโดยต่างชาติ ควรมีการปราบปรามจริงจัง และ 6. การปลูกกัญชาควรสงวนไว้ให้กับวิสาหกิจชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรระดับรากหญ้า</p>	
<p>ถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>- จ.ภูเก็ต เริ่มภารกิจถ่ายโอนงาน รพ.สต. ไปยัง อบจ.ภูเก็ต นับเป็นความสำเร็จ ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระจายอำนาจทางการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่สะดวกสบายมากขึ้น ลดความแออัดใน รพ.ของรัฐในพื้นที่</p>	